

Phân Tích Khách Quan
Thành Phố Newport Beach
Dự Luật B

Dự luật này được đưa vào phiếu bầu bởi Hội Đồng Thành Phố ("Hội Đồng") của Thành Phố Newport Beach ("Thành Phố") theo thẩm quyền được quy định bởi Mục 3 Điều XI của Hiến Pháp California, Mục 1001 của Hiến Chương Thành Phố ("Hiến Chương"), và Mục 1415 (a)(2) và 9255(b)(1) của Bộ Luật Bầu Cử California. Dự Luật do Thành phố bảo trợ này sẽ tu chính Hiến Chương để quy định việc bầu cử trực tiếp Thị Trưởng bởi toàn thể cử tri của Thành Phố, thay vì việc Hội Đồng bầu một trong số các ủy viên làm Thị Trưởng. Người được bầu làm Thị Trưởng sẽ phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm; chỉ đủ điều kiện để giữ chức vụ Thị Trưởng trong hai nhiệm kỳ bốn năm trong cuộc đời của người đó; và không đủ điều kiện để giữ chức vụ Ủy Viên Hội Đồng cho nhiệm kỳ ngay sau nhiệm kỳ mà người đó được bầu làm Thị Trưởng.

Hiện tại, một Ủy Viên Hội Đồng được bầu từ mỗi khu vực trong số bảy khu vực của Hội Đồng ("Các Khu Vực") bởi toàn thể đại biểu cử tri Thành Phố. Dự luật này đề nghị giảm số Khu Vực xuống còn sáu, cùng với việc bầu cử cho chức vụ Thị Trưởng và cho Khu Vực hai và năm sẽ được tổ chức trong cuộc tổng tuyển cử thành phố diễn ra trong năm chẵn là số chia hết cho bốn; và việc bầu cử cho Khu Vực một, ba, bốn và sáu được tổ chức trong cuộc tổng tuyển cử thành phố diễn ra trong những năm chẵn là số không chia hết cho bốn. Các ủy viên hội đồng sẽ vẫn được bầu từ mỗi Khu Vực trong số sáu Khu Vực bởi toàn thể cử tri Thành Phố. Ranh giới của sáu Khu Vực mới sẽ được xác lập ít nhất sáu tháng trước cuộc tổng tuyển cử thành phố vào năm 2024.

Dự luật này đề nghị để Thị Trưởng chủ trì ở các cuộc hội họp của Hội Đồng, là thành viên biểu quyết của Hội Đồng và có tiếng nói trong các quy trình của Hội Đồng. Ngoài ra, Thị Trưởng sẽ được tính là một Ủy Viên Hội Đồng cho mục đích xác lập số ủy viên tối thiểu để tiến hành công việc tại các cuộc hội họp của Hội Đồng. Thị Trưởng sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập các chương trình nghị sự của Hội Đồng; tuy nhiên, tại bất kỳ cuộc họp Hội Đồng nào, ba Ủy Viên Hội Đồng mới có quyền quyết định bổ sung một vấn đề nào đó vào một chương trình nghị sự trong tương lai. Ngoài ra, dự luật này đặt ra các quy trình để bổ nhiệm chức vụ Thị Trưởng nếu vị trí này bị bỏ trống.

Dự luật này sẽ không thiết lập lại hay mở rộng các giới hạn nhiệm kỳ đang được áp dụng cho các Ủy Viên Hội Đồng.

Dự luật đề nghị được Thành Phố bảo trợ này cần có sự chấp thuận của đa số cử tri. Bỏ phiếu "có" là biểu quyết ủng hộ việc tu chính Hiến Chương để quy định về cuộc bầu cử Thị Trưởng trực tiếp. Bỏ phiếu "không" sẽ bác bỏ đề nghị tu chính Hiến Chương, giữ nguyên Hiến Chương như hiện tại.

Phần tường trình trên là phân tích khách quan về Dự Luật B. Nếu quý vị muốn đọc toàn bộ bản văn của dự luật, hoặc muốn có một bản sao của dự luật, xin gọi cho Văn Phòng Lục Sự Thành Phố theo số (949) 644-3005 và một bản sao sẽ được cung cấp, gửi qua bưu điện, hoặc e-mail miễn phí tới quý vị, hoặc quý vị có thể truy cập www.newportbeachca.gov/2022election để nhận một bản sao.

chữ ký/Aaron C. Harp
Luật Sư Thành Phố